



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินบุคคล ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ การนี้หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศนี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติต่างไปจากประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ กำหนดจะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้วแต่กรณี จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดจึงได้ประกาศรายชื่อผลงานและสัดส่วนของผลงานสำหรับผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตามที่ผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคลนำเสนอคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ไว้ ดังนั้น หากผู้ใดเห็นว่าผลงานและสัดส่วนของผลงานผู้ผ่านการประเมินบุคคลไม่เป็นจริง ให้ดำเนินการทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านหน่วยงานต้นสังกัดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ และหากตรวจสอบแล้วพบว่าการทักท้วงนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต ผู้ทักท้วงจะถูกดำเนินการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลดำเนินการจัดส่งผลงานได้ภายใน ๑ ปี ๖ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล หากไม่จัดส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าไม่ประสงค์จะขอประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ได้รับคัดเลือกจะนำตำแหน่งดังกล่าวไปดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานใหม่ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชัชวาล อาราษฎร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
 (แบบทำยประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗)

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด	ประเมินในตำแหน่ง	ชื่อผลงาน/ข้อเสนอแนวคิด	สัดส่วน ที่ตนเองปฏิบัติ	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน และสัดส่วนที่ปฏิบัติ
๑	นางสาวภัทรนรินทร์ ทิพย์ศิริ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ ๑๐ กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ ๙ กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์	ผลงานลำดับที่ ๑ : เรื่อง การเบิกจ่ายสวัสดิการค่าเช่าบ้าน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ผลงานลำดับที่ ๒ : เรื่อง การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุง งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรื่อง การรับ-นำส่งเงินในระบบ New GFMS Thai	๑๐๐% ๑๐๐%	- -

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด	ประเมินในตำแหน่ง	ชื่อผลงาน/ข้อเสนอแนวคิด	สัดส่วนที่ตนเองปฏิบัติ	ผู้ร่วมจัดทำผลงานและสัดส่วนที่ปฏิบัติ
๒	นายศุภกิตต์ จิตปรีดา	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ ๑๒ กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ ๑๗ กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์	ผลงานลำดับที่ ๑ : เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลงานลำดับที่ ๒ : เรื่อง กระบวนการบริหารสัญญาและ การตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุง งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรื่อง การพัฒนามาตรฐานการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	๑๐๐% ๑๐๐%	- -
๓	นางสาวดวงเนตร สันวิลาส	นักวิชาการศึกษานำชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ ๔๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา	นักวิชาการศึกษานำชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ ๔๐ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา	ผลงานลำดับที่ ๑ : เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา ผลงานลำดับที่ ๒ : เรื่อง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุง งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรื่อง การพัฒนางานป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	๑๐๐% ๑๐๐%	- -

